

สารสังเขปหนังสือใหม่

พฤศจิกายน 2551



*Don Quixote
de la Mancha*

www.parliament.go.th/library

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. 02-2441056, 02-2441078



คำนำ

สาระสังเขปหนังสือใหม่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย

หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใดสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : panlika.b@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พฤศจิกายน 2551





คำชี้แจงวิธีใช้

“สารสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลำดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]





ตัวอย่าง

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. / โดย วันทนีญ์ วาสิกะลิน.

พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. [HV31 ว432ค 2550]

✍ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เล่มนี้เป็นการเรียบเรียงสาระด้านการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นภาพรวมและการเข้าใจเบื้องต้นเพื่อเหมาะกับความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์และผู้สนใจงานด้านนี้ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย การให้ภาพรวม ความหมาย รูปแบบวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงรุก โดยเป็นความเคลื่อนไหวของสวัสดิการสังคมไทยยุคปัจจุบันด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิดความเป็นวิชาชีพ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตลอดจนทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถนำเนื้อหาเรื่องเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี





สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
คำชี้แจงวิธีใช้	ข
ตัวอย่าง	ค
สารบัญ	ง
▶หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป (A)	1
▶หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา (B)	2
▶หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)	3
▶หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา (G)	7
▶หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)	9
▶หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)	13
▶หนังสือหมวดกฎหมาย (K)	14
▶หนังสือหมวดการศึกษา (L)	22
▶หนังสือหมวดภาษาศาสตร์ (P)	23
▶หนังสือหมวดแพทยศาสตร์ (R)	24
▶หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์ (S)	26
▶หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)	27



▶หนังสือหมวดวิชาการทหาร (U)	28
▶หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย (FIC/SC)	29
▶หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล	30
▶หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์	32
▶หนังสือหมวดอ้างอิง (อ/Res).....	38

ภาคผนวก

บรรณารักษ์ชวนคุย ตอน “ต๋อนกิไผเต้ อัศวินแห่งลამันซ่า”



หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป

(A)

1. 25 ความคิดพลิกโลก. / โดย โรเบิร์ต แม็ททิวส์. กรุงเทพฯ : วี วิชซ์, 2551.

☞ หนังสือที่เสนอเรื่องราวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 25 อย่างในโลกปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่โลกในยุคสมัยของเรา เขียนโดย โรเบิร์ต แม็ททิวส์ (Robert Matthews) แปลโดย รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล เนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็นส่วนๆ แต่แต่ละส่วนมีเรื่องเกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหลายเรื่อง เนื้อหาทั้งหมดครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ ทั้งเรื่องของโลก ปัญญา ความรู้ ความคิด ชีวิต และการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยผู้เขียนได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจ ส่วนต่างๆของหนังสือที่เป็นตัวจัดแบ่งเนื้อหา มีด้วยกัน 8 ส่วน ส่วนแรกคือหัวข้อ ตัวเรา-และคนอื่น ๆ ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อกัน ผ่านมุมมองของความคิดวิทยาศาสตร์ 3 ประเด็นคือ จิตสำนึก (Consciousness) ทฤษฎีโลกเล็ก (Small World Theory) ทฤษฎีเกมส์ (Games Theory) ส่วนที่สองคือ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มีเนื้อหาในส่วนนี้ 3 เรื่องคือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือการสร้างเครื่องจักรที่มีสติปัญญาคิดเองได้ เหมือนกับมนุษย์ ซึ่งหากมองแบบคนทั่วไปอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นมีความเป็นไปได้ เรื่องต่อมาคือ ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) คือการสร้างระบบการสื่อสารที่ประกอบด้วยเครื่องมือทางการสื่อสารทั้งหลาย ที่อยู่ในจินตนาการให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งหากย้อนกลับไปโนสสมัยเมื่อ 50-60 ปีที่แล้ว สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น เรื่องที่สามในส่วนนี้ คือ พีชจีเอ็ม (GM Corps) นั่นคือ การพัฒนาพันธุ์พืชที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการผลิต โดยการตัดต่อพันธุกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงถกเถียงและขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน จนกลายเป็นกระแสความขัดแย้งของพลเมืองโลก ที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านต่อสู้กันทางความคิดอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน



หนังสือหมวดปรัชญาและ ศาสนา (B)

1. ชีวิตจะเป็นอย่างไรใจนั้นแหละกำหนด. / โดย กิตติเมธี. กรุงเทพฯ : ไยใหม่, 2551.

✍ รวมข้อคิดและทัศนะต่างๆ ของพระมหาชาวัณชชัย กิตติเมธี ในเรื่องของชีวิตและภาระงานรวมถึง ถ้อยคำแห่งความปรารถนาดีที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กลับมาเข้มแข็ง และสามารถเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆ ที่รายล้อมอยู่ในชีวิต เปรียบได้เสมือนกระจกที่จะช่วยให้ได้สำรวจชีวิตของตนเอง เรียนรู้จักใจตนเอง ให้ได้ค้นหาคุณค่าชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวตนและนำมาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เรื่องการงาน ความเชื่อมั่น ประสบการณ์ก็จำเป็น ปริญาชีวิต อย่าทิ้งปัญหาแล้วปัญญาจะไม่ทิ้งเรา สัจธรรมคนวันศุกร์ ฯลฯ เรื่องชีวิต อยากร่างกลับยิ่งยุ่ง ความภูมิใจที่แท้ เรียนรู้ชีวิต อย่าละทิ้งตัวตน มุมมองชีวิต ฯลฯ

2. ชีวิตที่ดีคุณมีทางเลือก. / โดย คีธ วิลสัน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.

✍ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงวิธีการควบคุมวิถีชีวิตของตนเองเพราะถือว่าตัวเราครอบครองสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ สิทธิ์ที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง สิทธิ์ที่จะเรียนรู้และผิดพลาดตลอดชีวิตของเรา สิทธิ์ที่จะสนุกสนานกับการควบคุมตัวเราเอง เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับ ทางเลือกมากมีในชีวิตของเรา แต่อย่าเผลอว่าทุกอย่างเราเปลี่ยนได้ เห็นแก่ตัว ความหมายนั้นประการใด วิสัยทัศน์กำหนดชีวิตได้ ลองทดสอบพฤติกรรมความในใจ ตั้งเป้าหมายที่ดีไว้ในชีวา สุขภาพเลวดีอยู่ที่ใจ ชีวิตต้องวางแผนดีมีเป้าหมาย ประเมินตัวเราไซ้ไว้ปรับปรุง อย่าคอยให้ราชรถมาเกย ชีวิตรุ่งต้องมุ่งหน้ากล้าผจญ อย่าดูถูกตัวเองว่าเก่งน้อยไป ความกระตือรือร้นนั้นสำคัญ เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงใคร ฯลฯ

3. เชาว์อารมณ์ (EQ) ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต. / โดย วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

✍ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนหวังว่าจะมีส่วนชี้ชวนให้ผู้อ่านได้เห็นว่า ความสุขและความสำเร็จของชีวิตมิได้ขึ้นอยู่กับความเก่ง และคำว่า Intelligence ก็มีได้จำกัดเฉพาะในเรื่องของสติปัญญา หรือด้านแรงจูงใจ





เท่านั้น ยังมีในส่วนของความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ประกอบกันด้วย เนื้อหาของหนังสือได้นำเสนอถึง คำศัพท์ นิยาม และที่มาของเชาว์อารมณ์ ความเชื่อและองค์ประกอบพื้นฐานของเชาว์อารมณ์ การประเมิน เชาว์อารมณ์ การพัฒนาเชาว์อารมณ์ แนวคิดเพื่อการประยุกต์ใช้เชาว์อารมณ์ เชาว์อารมณ์ (EQ) กับการ ทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเชาว์อารมณ์ (EQ) เพื่อการ ประเมินบุคคล อนาคตของการศึกษาเรื่องเชาว์อารมณ์ AQ และ MQ

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ ทั่วไป (D)

1. การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสยุโรป). / โดย ไกรฤกษ์ นานา. กรุงเทพฯ :

มติชน ,2551.

เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงเบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส ยุโรป หลังจากคนไทยยังไม่รู้ รายละเอียด โดย"หน้าฉาก" ของการเสด็จครั้งนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างกว้างขวางเป็นหลักฐาน 2 ชุดด้วยกัน คือ ในการเสด็จครั้งที่ 1 เรียก "จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116" แต่ "หลังฉาก" ของข้อเท็จจริงกลับกระจัดกระจายอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยหลายเล่ม พร้อมกับคำอธิบายเพียงเล็กน้อยจนไม่อาจจับประเด็นได้ หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตีแผ่ภาพหลังจาก ทั้งหมดอีกครั้ง ผู้เขียนได้จัดสรรเรื่องต่าง ๆ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นตอน ๆ ทำให้เกิด "ประวัติศาสตร์เชิง สารคดี" ขึ้นมาแทนที่ซึ่งเมื่อนำตอนต่าง ๆ มาผูกเข้าด้วยกันก็จะได้พงศาวดารเสด็จประพาสยุโรปฉบับ สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถใช้ตำราเล่มเดิมเพียงเล่มเดียวเรียน ประวัติศาสตร์อีกต่อไปแล้ว ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยอื่น ๆ ในรูปแบบหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร หรือ แม้แต่คำวิพากษ์วิจารณ์รายวันเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคอลัมน์ข่าวการเมืองในประเทศต่าง ๆ นับเป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ประเภทใหม่ที่จะช่วยให้เรารู้ความเป็นไปในสมัยนั้นดีขึ้น ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้กำลังปลุก ประวัติศาสตร์ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับใหลอันยาวนาน





2. คู่มือศึกษาประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่เงิน่า. / โดย บาราเซียร์, คริส. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คปไฟ, 2551.

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเริ่มต้นจากกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเรียงลำดับไปจนถึงความไม่สมมาตรแห่งดูลอำนาจในศตวรรษที่ 21 ประวัติศาสตร์ฉบับนี้ยังรวมเอาบันทึกการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานครั้งสำคัญ ๆ ของมนุษย์และเหตุการณ์ในพงศาวดารอันยาวนานที่ยังคงสำคัญในโลกที่แบ่งแยกเป็นรัฐชาติ ผู้เขียนพยายามมองไปยังเบื้องหลังของทุกอนุสรณ์สถาน พีระมิดและพระราชวังต่าง ๆ และสืบสาวถึงต้นตุนชีวิตมนุษย์และแรงงานที่ต้องสูญเสียไปกับสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น เรื่องอาณาจักรในแอฟริกาก่อนยุคอาณานิคมเรียงลำดับชั้นการปกครองและการก่อกบฏในละตินอเมริกา คู่มือศึกษาประวัติศาสตร์ฉบับไม่เงิน่านี้ใช้ภาษา

3. เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ. / โดย อิวาซิตะ โนริโกะ. กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2551.

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมแนวความคิดสำหรับการเลือกของขวัญสำหรับคนพิเศษ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ฯลฯ ที่เหมาะกับทุกโอกาส ทั้งแบบญี่ปุ่นและตามธรรมเนียมสากล เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เรื่องการให้ของขวัญในวันครบรอบและวันพิเศษต่าง ๆ เช่น ของขวัญวันเกิด ของขวัญสำหรับผู้สูงวัย การให้ของขวัญในวันเทศกาล ของเยี่ยมผู้ป่วย ฯลฯ เรื่องมารยาทในการให้ของขวัญในงานพิธีต่าง ๆ เช่น การห่อของขวัญ การให้เงินของขวัญ การฉลองสำหรับเด็ก มารยาทเกี่ยวกับงานแต่งงาน งานศพและงานทำบุญครบรอบ เรื่องการรับและการให้ที่ถูกต้อง เช่น วิธีมอบของที่ถูกต้อง วิธีเขียนจดหมายมารยาทในการเขียนจดหมาย เคล็ดลับในการเลือกดอกไม้ โดยแต่ละเรื่องมีภาพประกอบ ทำยเล่มมีคอลัมน์เพิ่มเติม เรื่องกฎในการจำหน่ายของ มารู้จักคำต้องห้ามกันเถอะ ของขวัญนำโชคร้าย ดอกไม้ตามฤดูกาล และภาษาดอกไม้ เป็นต้น

4. พอมดแห่งไซบีเรียสปูติน. / โดย บรรยง บุญฤทธิ. กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, ม.ป.ป.

สปูติน เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากในประวัติศาสตร์รัสเซีย และเป็นบุคคลที่ชาวโลกให้ความสนใจมาตลอดทุกยุคทุกสมัย มีงานเขียนหลายเล่มที่กล่าวถึงเขาแต่โดยมากจะกล่าวถึงสปูตินในลักษณะที่มีอคติรุนแรงเต็มไปด้วยถ้อยคำโจมตีและป้ายสีจนเกินความเป็นจริง กล่าวหาว่าเขาเป็นพอมดเป็นพระนอกที่ชั่วร้าย เป็นต้น แต่ในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของสปูตินในแง่มุมทางประวัติศาสตร์รัสเซียในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์และความรักชาติ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลการสืบสวนของตำรวจหลังการฆาตกรรมสปูติน และเปิดเผยให้เห็นเหลี่ยมเกมการเมืองด้านจารกรรมของประเทศมหาอำนาจที่อาศัยอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของสปูตินในการบ่อนทำลายอาณาจักรรัสเซียในสมัยนั้นทุกวิถีทาง





5. เมื่อเงาจักรวรรดินิยมปกคลุมสยาม (ร.ศ.112) และล้าหน้าในความทรงจำ. / โดย ลำจุล

ชวบเจริญ. กรุงเทพฯ : เดอะโน้วเวิลด์เซ็นเตอร์, 2551.

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงที่มหาอำนาจชาติยุโรปเริ่มลัทธิจักรวรรดินิยมแข่งขันกันล่าอาณานิคมประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 เมื่อเงาจักรวรรดินิยมปกคลุมสยาม (ร.ศ.112) กล่าวถึงความเป็นมาของเหตุการณ์ ร.ศ.112 และคดีพระยอดเมืองขวาง ส่วนภาคที่ 2 ล้าหน้าในความทรงจำ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่และบางส่วนของล้าหน้า โดยจะเน้นถึงเรื่องราวของราชวงศ์กาวิละและราชวงศ์จักรี และการรวมผืนแผ่นดินล้านนากับแผ่นดินสยาม จนเป็นแผ่นดินไทยถึงปัจจุบัน

6. รากเหง้าอิทธิพลการค้าเงินในอุษาคเนย์. / โดย ภูวดล ทรงประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2550.

ในปัจจุบันกระแสเงินนิยมหรือนิยมความเป็นเงินได้กลายเป็นกระแสสำคัญของโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงรากเหง้าอิทธิพลการค้าเงินในอุษาคเนย์หรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสำคัญ โดยแบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ วิวัฒนาการทางการค้าระหว่างเงินกับฟูนัน ลักษณะการค้าแบบบรรณาการและการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในสมัยราชวงศ์สุย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสำคัญของการค้าในทะเลจีนใต้ และความรู้เรื่องทะเลของชาวจีนตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลเป็นต้นมา

7. เล่าเรื่องเมืองเหนือ. / โดย อธิธรรมา. เชียงใหม่ : RICH Publishing, ม.ป.ป.

เล่าเรื่องเมืองเหนือเล่มนี้เป็นหนังสือยอดเยี่ยมประเภทสารคดีจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ปี 2510 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ล้านนาไทย โดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นที่กำเนิดของวัฒนธรรมหลายสาขา ลำพูนมีอุตสาหกรรมในครอบครัวแต่ครั้งบรรพบุรุษ และจังหวัดอื่น ๆ ที่รวมกันแล้วเรียกว่า แคว้นล้านนาไทยนั้นล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาโดยพิสดาร มีวีรบุรุษและวีรสตรี มีปราชญ์ มีกวีแก้ว มีขุนศึกผู้กล้ากล้า เช่น พญาเจ้าบ้าน (บุญมา) และมีมหาราชาองค์แรกของไทย คือ พระเจ้าพรหมแห่งโยนกนาคนคร นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนชนบประเพณีภาษาและวรรณคดีของล้านนาไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง การเล่นสงกรานต์ และอื่น ๆ อันเป็นประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งยังใช้ภาษาที่อ่านง่าย

8. สุดยอดขุนพลการค้าโลก. / โดย นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเจาะลึกกลยุทธ์เด็ดของ 15 นักบริหารการค้าชื่อดัง รวบรวมไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรม และกลยุทธ์เชิงลึก สำหรับนักบริหารการค้าตัวจริง นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์กลยุทธ์การค้าของผู้มาต่าง ๆ จากบทเรียนที่ได้รับในการทำธุรกิจ ปัญหา วิธีแก้ไข รวมไปถึงการรักษา





ตำแหน่งแห่งชัยชนะให้คงอยู่ให้ได้ ประกอบด้วยเรื่องของ จอร์จ บอเดินไฮเมอร์ กับสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬา ESPN เจมส์ โอเวนส์ กับการมุ่งเน้นไปที่การบริการของ Caterpillar สตีเวน ไฟร์เบิร์ก ที่บริหารซีดีกรุ๊ปด้วยวิธีคิดแบบคนในท้องถิ่น พอล โอเทลลิณี กับการจัดการปัญหาภายใน Intel ฮานส์ สตราเบิร์ก ผู้นำที่ Electrolux มาปิดฝุ่นล้างเครื่องใหม่ เป็นต้น สุดท้ายได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการเข้าถึงลูกค้าแต่ละคนด้วยการตลาดปากต่อปาก

9. หกทศวรรษแห่งการสร้างสรรค้ได้ร่วมพระบารมี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ม.ป.ป.

หนังสือหกทศวรรษแห่งการสร้างสรรค้ได้ร่วมพระบารมีเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมสร้างสรรค้ ตลอดช่วงเวลา 6 ทศวรรษ แห่งรัชสมัยมานำเสนอตามลำดับเวลาเพื่อให้เห็นพัฒนาการการสร้างสรรค้ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงทศวรรษ รูปแบบและองค์ประกอบสำคัญของงานสะท้อนแนวความคิดในการออกแบบ สมัยนิยม เทคนิคการก่อสร้าง รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่น ได้แก่ เหตุการณ์สำคัญและสถานการณ์ของประเทศในเวลานั้น ทั้งนี้เนื้อหาที่รวบรวมเฉพาะด้านผลงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในกรมศิลปากร (พ.ศ.2489-2549) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 “6 ทศวรรษงานสร้างสรรค้ด้านสถาปัตยกรรม” ส่วนที่ 2 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้านมัณฑนศิลป์” ส่วนที่ 3 “6 ทศวรรษงานสร้างสรรค้ด้านมัณฑนศิลป์”

10. อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน / โดย สุภัทรา นิลวัชร วรรณพิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดีย ตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ สมัยพระเวท สมัยมหากาพย์ ราชวงศ์โมริยะ ราชวงศ์คุปตะ ราชวงศ์โมกุล สมัยการปกครองของอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม การก่อกบฏ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังเอกราชและเหตุการณ์ปัจจุบันของอินเดียอันจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายและสลับซับซ้อน รวมทั้งระบบการเมืองการปกครอง ที่ทำให้อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 21



หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา (G)

1. เบิ่งลาว ซินจ่าวเวียดนาม. / โดย วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2551.

✍ เนื้อหาของหนังสือเป็นการนำเสนอเรื่องของการเดินทางที่แบ่งออกเป็นสองเส้นทาง โดยสองเส้นทางนี้มีความเหมือนกันตรงที่เป็นเส้นทางวนรอบ คือ ไปทาง กลับอีกทาง เส้นทางแรกนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงจากเมืองห้วยทรายสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เวียงเวียง เมืองกลางเส้นทางระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทน์ และเที่ยวชมเมืองหลวงปัจจุบันของลาวก่อนกลับเข้าเมืองไทยโดยผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาวที่หนองคาย เส้นทางที่สองเหมือนเป็นการต่อยอดจากเส้นทางแรก โดยทะลุผ่านลาวที่แขวงสะหวันนะเขตสู่เมืองมรดกโลกเว้ ในเวียดนาม ชมปราสาทหินของอาณาจักรจัมปา จากนั้นนั่งรถไฟเลียบบทะเลจีนใต้สู่เมืองฮานอย ฮาลองเบย์ ซากลับแวะเมืองท่าแขกในลาวก่อนกลับเข้าไทย

2. แบกเป้เที่ยวต่างแดน คนเดียวก็เที่ยวได้. / โดย เกียรติประภม สิ้นรุ่งเรืองกุล. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

✍ เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยลำพัง เริ่มตั้งแต่ เรื่องเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง ว่าทำอย่างไร ทีใด มีค่าใช้จ่ายอย่างไร การต่ออายุหนังสือเดินทางต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หรือกรณีทำหนังสือเดินทางหาย ต้องทำอย่างไร วีซ่า คืออะไร ทำอย่างไร รายละเอียดเกี่ยวกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองไทย การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า การตอบคำถามเจ้าหน้าที่สถานทูตขณะสัมภาษณ์ขอวีซ่า การซื้อตั๋วเครื่องบิน สายการบิน การทำประกันภัยกรณีเดินทางไปต่างประเทศ การสมัครสมาชิกสมาคมบ้านเยาวชนและการจองที่พักก่อนเดินทาง อาหารการกิน เทคนิคการจัดกระเป๋าเดินทาง การแลกเงิน การติดต่อทางโทรศัพท์ขณะอยู่ในต่างแดน ฯลฯ





3. มัคคุเทศก์. / โดย พิมพรรณ สุจาริณพงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

หนังสือ มัคคุเทศก์ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชามัคคุเทศก์ โดยเนื้อหาภายในเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ บุคลิกลักษณะที่จำเป็นเทคนิคการนำเที่ยว นอกจากนี้ยังให้ความรู้ที่มัคคุเทศก์ควรจะต้องทราบ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เอกสารประกอบการเดินทาง ระเบียบวิธีทางศุลกากร การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มัคคุเทศก์ควรทราบ

4. สิบเมืองเรื่องมาก. / โดย สรรเสริญ ปัญญาวิวงศ์. กรุงเทพฯ : ชันฉนวนทรี, 2551.

เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ในดินแปลก หรือเสียงอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยในสีนากา แคนเมียร์ การดูสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติของแซมเบีย ค่ายกักกันชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทะเลสาบเดดซี ไชปรีซ์ ตามรอยเส้นทางสายไหม ทะเลทรายโกบี และมองโกเลียซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องน่าสนใจจนผู้เขียนกล่าวว่า “บางสถานที่มันกลายเป็นความทรงจำที่ดีมาก แต่จะให้กลับไปอีกครั้ง ผมคงไม่!” และ “ต่อให้มีแผนที่สักกี่แผ่น หรืออ่านหนังสือมาสักกี่เล่ม ก็ไม่มีทางรู้ว่ามันสวยแค่ไหน จนกว่าจะได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง”



หนังสือหมวดสังคมศาสตร์

(H)

1. การตลาดบริการ. / โดย ยูพาวรรณ วรรณวานิชย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2551.

✍ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ความหมายของบริการ ลักษณะเฉพาะของบริการ การจำแนกประเภทบริการ ขอบเขตของการบริการ การพัฒนากลยุทธ์และการกำหนดส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (8'Ps) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์บริการ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการและผลิตรายการให้บริการ รวมทั้งการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายการออกแบบสภาพแวดล้อม

2. การตลาดระหว่างประเทศ. / โดย อัครวรรณ์ แสงวิภาค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2551.

✍ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวความคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ การเลือกและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การหาตลาด การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าตลาด ตลอดจนการดำเนินการทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ว่าด้วยบทบาทการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมกลุ่มทางการค้าโลก สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเงิน ส่วนที่ 3 ว่าด้วยการแบ่งกลุ่มทางการตลาดและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิจัยในตลาดระหว่างประเทศ การสรรหาระดับโลก กลยุทธ์การเข้าตลาดระหว่างประเทศ พร้อมด้วยกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ส่วนที่ 4 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์และตราสินค้าระหว่างประเทศ ราคาตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก การสื่อสารทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตกับตลาดระหว่างประเทศ



3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. / โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

✍ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เล่มนี้เป็นการปรับปรุงเนื้อหาที่สำคัญ คือ มีการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SIOSS ในรูปของงานวิจัยที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้นอกเหนือจากการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS มาวิเคราะห์กับข้อมูลตัวอย่าง ส่วนเนื้อหาทางด้านสถิติมีการปรับเปลี่ยนสถิติที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร (Multivariate) ออกไป แต่เนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ยังคงเดิม อาทิ ขั้นตอนการทำวิจัย วิธีการเลือกและการกำหนดขนาดตัวอย่าง การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูลและบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วนสำหรับ 1, 2 กลุ่มและหลายกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พร้อมด้วยการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย

4. เก็บเงิน ทำไง. / โดย ศุภศักดิ์ เงามประเสริฐวงศ์. กรุงเทพฯ : คณะบุคคลอักษรโชติช่วง, 2551.

✍ เนื้อหาของหนังสือชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการออม คุณค่าของการออม รวมถึงวิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด วิธีการประหยัดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การออมประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง เหมาะสมกับฐานะ ประกอบด้วยเรื่อง ทำไมต้องออมเงิน การวางแผนออมเงิน บัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย และใช้เงินในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด แนวทางในการจัดสรรเงินลงทุน และบทส่งท้าย การออมจิตใจ การออมสุขภาพ เพื่อให้เรามีชีวิตที่แข็งแกร่งทั้งด้านเงินทอง และสุขภาพใจ

5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. / โดย วันทนีย์ วาสิกะลิน.

พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. [HV31 ว432ค 2550]

✍ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เล่มนี้เป็นการเรียบเรียงสาระด้านการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นภาพรวมและการเข้าใจเบื้องต้นเพื่อเหมาะกับความต้องการของนักสังคมสงเคราะห์และผู้สนใจงานด้านนี้ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย การให้ภาพรวม ความหมาย รูปแบบวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงรุก โดยเป็นความเคลื่อนไหวของสวัสดิการสังคมไทยยุคปัจจุบันด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิดความเป็นวิชาชีพ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตลอดจนทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถนำเนื้อหาเรื่องเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี



6. คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์ / โดย สุภาปนา บุญหล้า. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

หนังสือคู่มือการตรวจประเมินโลจิสติกส์เล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค 1 การตรวจประเมินโลจิสติกส์ระดับเบื้องต้นและภาค 2 การตรวจประเมินโลจิสติกส์ระดับก้าวหน้า เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินเลือกใช้ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การตรวจประเมินโลจิสติกส์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยประกอบด้วย กรอบของเนื้อหาหลัก 6 หมวด ดังนี้ หมวด ก ข้อมูลองค์กร (Company Profile) หมวด ข ข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม (Suggestion of Questionnaire) หมวด ค การพัฒนากลยุทธ์โลจิสติกส์ (Strategic Logistics Development) หมวด ง โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) หมวด จ การคลังสินค้า (Warehousing) หมวด ฉ โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)

7. หัวใจให้รักงาน / โดย คงคา วารี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2551.

เนื้อหาของหนังสือได้อธิบายและสาธิตตัวอย่างให้คนทำงานรู้วิธีจะรักษางานของตัวเองไว้ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเร็ว และกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขกับงาน และได้แนะนำวิธีพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่อยากลุกจากเตียง กลับกลายเป็นกระตือรือร้นได้เมื่อถึงเช้าวันจันทร์ ซึ่งประกอบด้วย ทำอย่างไรจึงจะรัก..งานที่เราเกลียด หากทางตกลุมรักงานของตัวเองอีกสักครั้ง แม้ศรศิลป์ไม่ต้องกัน เราก็ยังรักกัน แม้นายจะงี่เง่า เราก็ทำใจได้ รักเพื่อนร่วมงานที่เราชิง แม้บริษัทจะเพี้ยนพร่อง จะขอลองรักอีกสักครั้ง ความเครียดไม่น่าเกลียดอย่างที่คิด จะติติงอะไรก็ตามมา พร้อมอ้าแขนรับ เป็นร่วมโพธิ์ร่วมไทรให้ลูกจ้างที่ไม่เอาถ่าน การประเมินผลงาน กิจกรรมที่ไม่มีใครอยากเกี่ยวข้อง และกงล้อชีวิต : ดุลยภาพในโลกเบี้ยว

8. เศรษฐกิจต้องรู้ / โดย ศุภวุฒิ สายเชื้อและถนอมศรี พงษ์อรุณรุ่ง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

เป็นการรวบรวมบทความของผู้เขียนจากหนังสือประชาชาติธุรกิจเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และความสำคัญเรื่องดังกล่าวไปจนถึงเรื่องน้ำมัน ค่าเงิน ปัญหาหนี้เสียหรือซับไพร์มของสหรัฐอเมริกา ปิดท้ายด้วยจุดอ่อนของระบบทุนนิยมรวมถึงเรื่องที่เป็นกระแสร้อนแรงในขณะนี้ อย่างเรื่อง "เงินเฟ้อ" โดยกล่าวถึงสาเหตุที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อไว้ว่า "สาเหตุที่ทำให้ธนาคารกลางจะระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อเป็นพิเศษ ก็เพราะว่าเงินเฟ้อนั้น หากปราบปรามไม่ราบคาบและเติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้ว จะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากยิ่ง" พร้อมกับยกบทเรียนของโลก ปี 2513-2523 ขึ้นประกอบให้เห็นภาพชัด ด้วยตระหนักว่า "เงินเฟ้อ" หากปราบไม่ราบคาบ มันจะ "เติบโตใหญ่" และ "แก้ไขได้ยากยิ่ง"





9. ส่งออกนอกตำรา. จตุรงค์ กอบแก้ว และสุรภิจ จุฑาเทศ. กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดียบุ๊กส์, 2551.

✍ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียกว่าหนังสือเชิงปฏิบัติที่ต้องอาศัยประสบการณ์จริง นั่นก็คือการบอกเล่าของผู้ประกอบการตัวจริง เนื้อหาของหนังสือเน้นการรวบรวมชิ้นเชิงทางธุรกิจและข้อผิดพลาดบางประการที่ผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยเจอ เพื่อนำมาบอกกล่าวให้ผู้ส่งออกรายใหม่ หรือผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยเจอเรื่องดังกล่าวรับทราบ และระมัดระวังไม่ให้เกิดกับตัวเอง เช่น รู้เขารู้เรา มีชัยไปกว่าครึ่ง มองเกมออกอ่านตลาด ขาดความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศให้คุ้มค่า การเพิ่มมูลค่าสินค้า การออกแบบแพคเกจจิง บาทกับการส่งออก เรื่องของสินเชื่อ เป็นต้น

10. สุดยอดเรื่องน่าอ่านเพื่อการพัฒนาตนเอง. / โดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551.

✍ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอา เรื่องราวดี ๆ และข้อคิดดี ๆ ที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจ ให้แง่คิดต่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลของงานทั้งในองค์กร และต่อบุคคลรอบข้าง จำนวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง ประกอบด้วย ข้อคิดในการดำเนินชีวิต เรื่องเล่าดี ๆ สำหรับพัฒนาชีวิต ความขัดแย้ง ความอดทน ทศนคติเชิงบวก เรื่องของเกลือกกับการบริหาร การบริการ คุณภาพการบริการ คุณค่าของตน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง อย่างมองเพียงแค่รูปลักษณะภายนอก ศีลธรรม การทำงานเป็นทีม น้ำใจของผู้บริการ ชีวิตต้องเลือก เลือกอย่างมีจริยธรรม เป็นต้น

11. 100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ. โดย พรหมมาตร์ ชายสิม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : คิดดี, 2551.

✍ เป็นหนังสือแนวจิตวิทยา การพัฒนาตนเองที่อาจทำให้ผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต ก้าวไปจนถึงสิ่งที่ต้องการได้ โดยผู้เขียนได้นำหลักแนวความคิดที่ตนเองยึดปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในชีวิต มาร่วม เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข้อคิด ดังนี้ ภาคที่ 1 “100 คนคิด” ประกอบด้วย เปิดเสรีภาพทางความคิด อย่าให้เป็นเพียงความคิด ผันให้ไกล ไปให้ถึงสำรวจวิเคราะห์ตัวเองและสิ่งที่ต้องการ พัฒนาตัวเอง วิเคราะห์ในสิ่งที่จะทำ และกำหนดวันเริ่มทำและเวลาสำเร็จ เป็นต้น ภาคที่ 2 “10 คนทำ” ประกอบด้วย ทำสิ่งสำคัญ หากคนช่วยคิด บริหารเวลาแบบมืออาชีพ ทำอย่างมีขั้นตอน วางแผนให้ชัดเจน ปัญหาและอุปสรรค และให้กำลังใจตัวเอง เป็นต้น ภาคที่ 3 “1 คนสำเร็จ” ประกอบด้วย อดทน...เพื่อความสำเร็จ น้ำครึ่งแก้ว เรียนรู้ตลอดเวลา ปัญหาคือหนทางสู่ความสำเร็จ และต้องมีความเป็นผู้นำ เป็นต้น ภาคที่ 4 ประกอบด้วย ความสำเร็จของชีวิต รู้จักคำว่า “พอ” อย่าทำตัวเป็นวัวลืมนตีน ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย สติ ติดตัวไว้อย่าให้ขาด ปัจจัยของคนประสบความสำเร็จ และปัจจัยของผู้ที่จะเสื่อมถอย เป็นต้น





หนังสือหมวดรัฐศาสตร์

(J)

1. มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง (2). / โดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

☞ หนังสือ มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง (2) เล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอำนาจ โครงสร้างส่วนกลาง ประวัติศาสตร์และสังคม ชี้ดจำกัดการใช้เครื่องมือทางอุดมการณ์ในสังคมไทย รวมทั้งเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน และการบริโภคเชิงสัญญา : บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง





หนังสือหมวดกฎหมาย

(K)

1. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. / โดย จรัญ ภักดีธนากุล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จีระการพิมพ์, 2551.

☞ หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในทางอรรถคดีในชั้นศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลยุติธรรม ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้น กรณีที่ต้องใช้พยานหลักฐาน หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof) หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence) การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence) และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)

2. กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1. / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : จีระการพิมพ์ ม.ป.ป.

☞ หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายมาตราของหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบาและบทหนัก เป็นส่วนที่ 1 และในส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136 ถึงมาตรา 166) และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 167 ถึงมาตรา 205) อาทิเช่น มาตรา 136 ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา 144 ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา 149 ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน มาตรา 175 ความผิดฐานฟ้องเท็จในคดีอาญา มาตรา 198 ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือขัดขวางการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น ซึ่งทั้งสองส่วนได้อธิบายในลักษณะการถาม-ตอบและวิเคราะห์ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาตามหลักกฎหมายนั้น ๆ และในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมคำ



พิพากษาศาลฎีกา ถึง เล่มที่ 6 ของคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2549 ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมและคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเล่มที่ 9 ของคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2549 ที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา

3. กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2. / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : จีระวิชาการพิมพ์, 2550.

หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายรายมาตราหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 11 ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา และลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเฉพาะมาตรา 317 ถึง 319 ความผิดฐานพรากเด็ก พรากผู้เยาว์ โดยในแต่ละมาตรานั้นจะได้อธิบายองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน พร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3. / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : จีระวิชาการพิมพ์, 2550.

หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายมาตราหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดฐาน “ลักทรัพย์” “ยักยอก” และ “ฉ้อโกง” ซึ่งเป็นความผิดที่มีประเด็นทางกฎหมายหลากหลาย ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 335 และมาตรา 335 ทวิ (เหตุฉกรรจ์ของการลักทรัพย์ตามมาตรา 334) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 353 มาตรา 354 และมาตรา 355 ความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 342 ถึงมาตรา 347 ความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ (มาตรา 336) ลักทรัพย์และฉ้อโกงทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336 ทวิ) และความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ มาตรา 349 ซึ่งในแต่ละมาตรานั้นจะได้อธิบายองค์ประกอบความผิดทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบในแต่ละประเด็นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น





5. ความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต

(ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. (เล่มที่ 1).

/ โดย สำนักกรรมการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ส่วนที่ 3 ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ ส่วนที่ 4 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ และส่วนที่ 5 ประเด็นการอภิปรายในชั้นการอภิปรายในชั้นการพิจารณาสดานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีตารางสรุปผลการพิจารณาเพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจด้วย

6. ความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต

(ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. (เล่มที่ 2).

/ โดย สำนักกรรมการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. อันได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 2. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 3. รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 4. รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 5. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 6. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 7. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551) 8. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551)





7. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ นันทชัย เพียรสนอง. กรุงเทพฯ :

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ม.ป.ป.

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวงที่นักกฎหมายทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพกฎหมาย จักได้ดำเนินไปตามครรลองที่ถูกต้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค 1 หลักทั่วไป ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของรัฐธรรมนูญนิยม รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันกับความพยายามในการปฏิรูปการเมือง และภาค 2 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย อำนาจก่อตั้งระบอบและองค์กรทางการเมือง รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาสูงสุดของความชอบด้วยกฎหมาย การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ : องค์ประกอบอำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณา กระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ : หลักทั่วไป กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ตารางสรุปกระบวนการตั้งแต่ พ.ศ.2475-2534 การควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ การควบคุมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

8. นิติมิติ. / โดย อรพรรณ พันธ์พัฒนา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

หนังสือ นิติมิติ เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทวิทยุในประเด็นที่น่าสนใจทางกฎหมายและความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวัน อาทิ การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 เกี่ยวกับการช่มชืด กฎหมายระหว่างประเทศกับการแก้ปัญหาความรุนแรงที่กระทำต่อเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ EU กับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย : การเปิดอภิปราย กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอของเนื้อหาภายในเป็นการถาม-ตอบ

9. แนวทางในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการราชทัณฑ์ที่ถูกผู้ต้องขังกลั่นแกล้งร้องเรียน. / โดย

กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. ม.ป.ท. :

ม.ป.พ., 2551.

เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นความโปร่งใสและริเริ่มให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการราชทัณฑ์ จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนทั้งจากผู้ต้องขังและญาติ โดยมักหยิบยกประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างในการร้องเรียน ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ วิกฤติปัญหาเรื่องข้าราชการราชทัณฑ์ถูก



ร้องเรียน การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประเด็นที่ถูกกลั่นแกล้งร้องเรียน สาเหตุที่ถูกกลั่นแกล้งร้องเรียน ผลกระทบจากการที่ถูกกลั่นแกล้งร้องเรียน การดำรงตนในระหว่างที่ต่อสู้คดี และบทสรุปเมื่อคดีสิ้นสุด เพื่อแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและเพื่อพัฒนาระบบความเป็นธรรมในการทำงานให้กับข้าราชการราชทัณฑ์ที่ถูกผู้ต้องขังกลั่นแกล้งร้องเรียน ตลอดจนชี้ให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและตระหนักถึงสภาพปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเยียวยาและเสริมพลังข้าราชการราชทัณฑ์ที่ถูกผู้ต้องขังกลั่นแกล้งร้องเรียน

10. เปรียบเทียบ วิ.แพ่ง ในข้อเท็จจริงใกล้เคียงตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด. / โดย

อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์. กรุงเทพฯ : จีรรัชการพิมพ์, 2551.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 เป็นต้นไป จนถึงปีพุทธศักราช 2550 โดยจัดลำดับคำพิพากษาให้เป็นหมวดหมู่แต่ละมาตรา เช่น กระบวนการพิจารณา (มาตรา 1(71) ตรวจคำคู่ความ (มาตรา 18) คู่ความมรณะ (มาตรา 42-44) การร้องสอด (มาตรา 57-58) ดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ (มาตรา 144) ฟ้องซ้อน (มาตรา 173) อุทธรณ์ (มาตรา 223) ฎีกา (มาตรา 247) วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (มาตรา 254) ร้องขัดทรัพย์ (มาตรา 288) อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา 296 จัตุวา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคำพิพากษาที่มีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน แต่ผลของคำพิพากษาแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักกฎหมายได้ลึกซึ้งมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการเรียนและการสอบแข่งขันด้วย

11. เปรียบเทียบ วิ.อาญา ในความผิดใกล้เคียงตามแนวคำพิพากษาใหม่ล่าสุด. / โดย อรรถวัฒน์

หวังดำรงวงศ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2549.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำพิพากษาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 จนถึงปีพุทธศักราช 2548 เป็นหลัก แต่อาจมีคำพิพากษาบางส่วนที่เป็นคำพิพากษาหลังปี 2542 ไปถึงปี 2477 โดยได้จัดลำดับคำพิพากษาเป็นหมวดหมู่ตามมาตราต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้เสียหาย (มาตรา 2 (4)) ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล (มาตรา 28) การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา (มาตรา 40) ห้ามพิพากษาเกินคำขอ (มาตรา 192) คำสั่งระหว่างพิจารณา (มาตรา 196) ถอนอุทธรณ์ฎีกา (มาตรา 202) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างในกรณีที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกัน แต่ผลของคำพิพากษาแตกต่างกัน และในกรณีที่คำพิพากษานั้นมีความซับซ้อนหรือมีประเด็นทางกฎหมายหลายประการ ผู้เขียนได้อธิบายและมีข้อสังเกตไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย



